

ที่ อจท.๐๒๗/๒๕๖๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางเว็บไซต์
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาฯ

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้แนวคิด “บูรณาการองค์ความรู้ ผู้การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังวิทยุทัศน์ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการ ผู้การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวสู่การเป็น โรงเรียนนวัตกรรม (Innovative School) และเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ซึ่งมีการจัดการจัดโครงการฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี

ทางคณะผู้จัดงานฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ และระบบ E-Office ของหน่วยงาน โดยการปักหมุดหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมโชว์ Banner ของโครงการเพื่อลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของโครงการ (<http://www.aksorn.com/tels17>) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมการสัมมนาโรงเรียนละ ๑ ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/tels17 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและบริษัทฯ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการสัมมนา (ไม่รวมถึงค่าที่พัก และค่าเดินทาง)

คณะผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยณรงค์ ลิ้มปิติติติน)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสานงานโครงการ

นายพีระ ปัตตะวงค์

โทรศัพท์: ๐-๒๖๒๒-๒๕๕๕ #๑๒๑๒

อีเมลล์: peera@aksorn.com